

Số: /BC-UBND

Y Tịch, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Y Tịch

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng

Thực hiện công văn số 1229 /UBND-TP ngày 27/6/2022 của Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, UBND xã Y Tịch báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã (tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2022) như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU.

Sau khi Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và kế hoạch số: 39/KH-UBND huyện Chi Lăng ngày 08/02/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được ban hành cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 17-CT/TU và kế hoạch số: 39/KH-UBND. Hằng năm dựa trên kế hoạch của UBND huyện về việc triển khai, thực hiện chỉ thị 17-CT/TU và kế hoạch số: 39/KH-UBND, Ủy ban nhân dân xã Y Tịch đã tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch (có biểu chi tiết kèm theo), tổ chức thực hiện, quán triệt tốt các nội dung của Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã, Kế hoạch số 39/KH-UBND của UBND huyện Chi Lăng để triển khai nội dung, kế hoạch thực hiện đến các thôn trên địa bàn xã, coi công tác hòa giải ở cơ sở là một trong số những nội dung quan trọng, trong tâm cần thực hiện tốt, nhằm giải quyết kịp thời những bất cập, mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn xã.

2. Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hòa giải; hoạt động của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ hòa giải;

Hằng năm UBND xã phối hợp với Mặt trận tổ quốc cùng cấp xây dựng kế hoạch, thực hiện rà soát, kiện toàn, củng cố đội ngũ Hòa giải viên tại cơ sở.

Hàng năm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết, hòa giải đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác hòa giải, hàng năm thực hiện phân bổ nguồn ngân sách cho công tác hòa giải ở cơ sở, chi trả thù lao, tiền hoạt động, kinh phí cho công tác bầu hòa giải viên và các khoản chi khác theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

UBND xã giao cho công chức Tư pháp - hộ tịch xã tham mưu thực hiện; đội ngũ cán bộ tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời, phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

Chất lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của UBND xã được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở nên chất lượng giải quyết công việc ngày được nâng cao và chuyên nghiệp hơn. Đội ngũ hòa giải viên cơ sở có năng lực, uy tín trong xã hội. Hàng năm được rà soát, kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự. Trong các năm qua UBND Y Tịch đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp, lồng ghép tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở cho cán bộ công chức và thành viên các tổ hòa giải trên địa bàn xã

3. Kết quả tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên.

Hàng năm UBND xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, cập nhật kiến thức pháp luật mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành mới có hiệu lực, phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật, sách pháp luật và cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên tại các thôn trên địa bàn xã;

4. Thống kê số liệu về tổ chức và kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Đến tháng 6/2022 sau khi sáp nhập các thôn trên đại bàn xã, hiện tại trên địa bàn xã còn 7 thôn, Hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch kiện toàn, rà soát và triển khai thực hiện bầu lại các hòa giải viên sau khi sáp nhập và kiện toàn các chức danh tại thôn sáp nhập và các thôn khác khi có thay đổi về nhân sự đảm bảo hoạt động liên tục của hoạt động hòa giải tại thôn đáp ứng tốt nhu cầu hòa giải, giải đáp các thắc mắc của người dân trên địa bàn xã. Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện hàng năm tổ chức hội nghị thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở, UBND xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tuyên truyền lồng ghép các nội dung mới của Luật, và các văn bản, chỉ thị của cấp trên.

Hàng năm UBND xã thực hiện công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn

viên, hội viên, thành viên tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân chấp hành chính sách pháp luật. Cấp ủy, chính quyền, địa phương quan tâm phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương thường xuyên quan tâm đến hoạt động hòa giải cơ sở. Công tác phối hợp giữa UBND và UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả trong việc kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp luật về hòa giải đến hội viên cũng như toàn thể nhân dân. Đội ngũ hòa giải viên được củng cố, kiện toàn chủ yếu là thành viên trong các tổ chức chính trị - xã hội, được tập huấn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật và gần với dân, góp phần quan trọng trong việc giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, vướng mắc trong xã hội, nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước, tránh tình trạng kiến nghị, phản ánh vượt cấp.

Phối hợp với Công an xã thực hiện song song hai nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp, phối hợp hòa giải tại thôn, gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, nguyên nhân phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn kịp thời giải quyết các sự việc phát sinh, kịp thời có các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Công tác bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; kết quả huy động các nguồn lực xã hội;

Việc thực hiện các điều kiện bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã đều thuận lợi, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, tổ chức đoàn thể xã trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở nên đã đạt được một số kết quả khả quan như luôn phân bổ cho công tác hòa giải đủ kinh phí để chi cho các hoạt động, chi thanh toán đầy đủ thù lao hòa giải cho các hòa giải viên theo các vụ việc được tổ chức hòa giải. Từ năm 2018, hằng năm UBND xã thực hiện công tác bố trí kinh phí và chi trả cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. *(có biểu kèm theo)*

6. Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị

Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên đối với các tổ hòa giải ở các thôn về trình tự, thủ tục, phạm vi hòa giải, theo dõi sổ sách, biên bản hòa giải, kinh phí cho công tác hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành... từ đó đánh giá và kịp thời có những chỉ đạo, hướng dẫn để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra việc thi hành Luật Hòa giải, Chỉ thị 17-CT/TU trên địa bàn xã, thông qua các sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở các tổ hòa giải trên địa bàn xã về trình tự, thủ tục, phạm vi hòa giải, theo dõi sổ sách, biên bản hòa giải, kinh phí cho công tác hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành... từ đó đưa ra hướng chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên

của các tổ hòa giải để đạt được kết quả hòa giải thành các vụ việc cao hơn so với năm trước.

7. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Cấp trên quan tâm mở các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên ở cơ sở vì đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở luôn luôn có sự biến động qua các năm.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn và các thành viên của Mặt trận trên địa bàn xã tham gia tích cực hơn nữa đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

Bố trí kinh phí kịp thời cho các tổ hòa giải theo quy định để nâng cao hoạt động hòa giải cơ sở.

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân xã Y Tịch./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện (BC);
- Đảng ủy, HĐND xã (BC);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Việt Lào